

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	เดือนโรคหนองในแท้จากกลายเป็นโรคที่รักษาไม่หาย เดมแซลลี เดวีส์ แพทย์ใหญ่ของสหราชอาณาจักร มีหนังสือเดือนให้แพทย์ทั่วไปและร้านขายยาสั่งจ่ายยารักษาโรคหนองในแท้อย่างถูกต้อง เพราะมีรายงานว่า คนใช้บางรายไม่ได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 2 ชนิด คือ ยาฉีด ceftriaxone และยาเม็ด azithromycin แต่จากการตรวจสอบพบว่าร้านขายยาออนไลน์บางแห่งสั่งจ่ายยาชนิดเม็ดเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เชื้อเกิดการดื้อยา โรคหนองในแท้ ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในอังกฤษและจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังพุ่งสูงขึ้น โดยเมื่อปีก่อนมีผู้ติดเชื้อ 34,958 ราย เพิ่มขึ้น 19% จากปี พ.ศ.2556 ที่มีผู้ติดเชื้อ 29,419 ราย	สถานการณ์ จ. พิจิตร เดือน ธันวาคม 58 พบ ผู้ป่วยโรคหนองในต่ำกว่าค่า Median 5 ปี	-
นานาชาติ	เยอรมนีจ้างคนนอนบนเตียง 2 เดือน ศึกษาเรื่องสุขภาพของนักบินอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนัก ศูนย์วิจัย Envihab ของสถาบันเวชศาสตร์การบินและอวกาศในเยอรมนี มีการทดลอง “นอนบนเตียง” (bed rest experiment) เป็นการจำลองสภาพการใช้ชีวิตในอวกาศ อาสาสมัครจะต้องนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลวันละ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 60 วัน ในลักษณะเอนหัวลงต่ำและปลายเท้าสูง ในระหว่างนั้นอาสาสมัครจะถูกเฝ้าสังเกตด้วยกล้องวงจรปิด เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะทำกิจกรรมทุกอย่างในท่านอน อาทิ ดูโทรทัศน์ ใช้โทรศัพท์มือถือ แล็บท็อป และอินเทอร์เน็ตหากต้องการปลดทุกข์ก็จะต้องใช้กระโถนผู้ป่วย เช่นเดียวกับการอาบน้ำที่จะต้องนอนอาบในเตียงพิเศษที่กันน้ำได้ ส่วนการออกกำลังกายทำโดยการกระด้างตัวบนเตียงที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการออกกำลังกาย ซึ่งบนสถานีอวกาศนั้น นักบินอวกาศจะต้องใช้เวลาออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อรักษามวลกระดูกและกล้ามเนื้อเอาไว้ คาดว่า ผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ ไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อนักบินอวกาศในอนาคต แต่ยังอาจช่วยให้คนไข้ที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งการวิจัยเรื่องการสูญเสียมวลกระดูกและกล้ามเนื้อในอวกาศก่อนหน้านี้ ได้ถูกนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคกระดูกพรุน เป็นต้น	-	-
นานาชาติ	แนะวิธีมองหาสัญญาณของโรคสมองเสื่อม ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมราว 850,000 คน และในปีนี้มีผู้เริ่มแสดงอาการสมองเสื่อมราว 225,000 คน หรือทุก 3 นาทีจะมีผู้เป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน สมาคมโรคอัลไซเมอร์แนะนำว่า ควรพบแพทย์หากมีอาการหลงลืมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการดังต่อไปนี้ - หลงลืมเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่สามารถจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้แม่นยำ - มักตามการสนทนาไม่ค่อยทันเวลาพูดคุยกับผู้อื่น หรือเวลาดูรายการทางโทรทัศน์- ลืมชื่อเพื่อนฝูง หรือชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน- มีปัญหาในการจดจำสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น หรือได้อ่าน- ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดอยู่- มีปัญหาในกระบวนการคิดและการใช้เหตุผล- รู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า และโมโห - รู้สึกสับสนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย หรือหลงทางในเส้นทางที่คุ้นเคย - คนรอบตัวเริ่มตั้งข้อสงสัยหรือทักเกี่ยวกับอาการหลงๆลืมๆของผู้ นั้น ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า แม้โรคสมองเสื่อมจะพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ 1 ใน 6 ของผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป แต่ก็พบในกลุ่มคนวัยกลางคนด้วยเช่นกัน	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>นักวิชาการ ค้านโละ 30 บาท รักษาทุกโรค หนุนคนมีเงินร่วมจ่าย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลมีดำริอาจยกเลิกบัตรทองโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการใดๆ เนื่องจากนโยบายดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน ครอบคลุมแรงงานอิสระ แรงงานนอกระบบที่มีอยู่หลายล้านคน “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีสัมฤทธิ์ผลที่น่าประทับใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราความชุกของการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น ของประชาชนไทยอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ลดภาระ รายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลของครัวเรือนโดยเฉพาะในกลุ่มคนจน ทำให้ลดช่องว่าง ความเหลื่อมล้ำของภาระรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลของครัวเรือนระหว่างกลุ่มคนยากจน และกลุ่มคนรวย”</p>	-	-
ประเทศ	<p>สาธารณสุข ช่วงฤดูหนาวพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเดือนละ 80,000-100,000 คน นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นทำให้เชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น แพร่กระจายได้ง่ายกว่าในช่วงที่มีอากาศร้อน โดยโรคที่พบได้บ่อยคือไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งโรคอุจจาระร่วง ที่พบได้ตลอดปี ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ช่วงฤดูหนาวจะพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเดือนละ 80,000-100,000 คน โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม มีผู้ป่วยมากกว่า 100,000 คน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจากโรกระบบทางเดินอาหาร ขอแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็นนิสัย 3 ประการ คือให้ “กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” ซึ่งการล้างมือบ่อย ๆ การล้างมือจะช่วยขัดเชื้อโรคที่อยู่ในมือ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอให้พ่อแม่ดูแลเรื่องกินอย่างใกล้ชิด อาหารไม่ควรเก็บไว้ข้ามมือ</p>	<p>สถานการณ์ จ.พิจิตร เดือน ธันวาคม 58 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงสูงกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลัง ส่วนในภาพอำเภอ ทุกอำเภอพบผู้ป่วยต่ำกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p><b>ยกเว้น</b> อ.โพธิ์ประทับช้าง</p>	-
ประเทศ	<p>พบคนขับรถกว่าครึ่งเคยหลับใน แนะนำจอดจิบแก๊ง่วง นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกองทุน"่วงอย่าขับ" กล่าวว่า อาการหลับใน คือการหลับตื่นๆ ไม่เกิน 10 วินาที แต่ทำให้สมองไม่รับรู้ไม่ได้ยิน ตาไม่เห็น มือเท้าไม่ขยับ คลื่นสมองเปลี่ยนจากตื่นเป็นหลับ ซึ่งหากเกิดขึ้นเพียง 4 วินาทีในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจะเคลื่อนที่ไป 100 เมตร โดยที่คนขับไม่รู้ตัว ซึ่งแรงปะทะที่การชนจะเท่ากับการตกตึก 10 ชั้น โอกาสจะเสียชีวิตสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ ออดนอน นอนไม่พอ “อาการหลับในจะมีสัญญาณเตือน เช่น หาวนอนไม่หยุด ลืมตาไม่ขึ้น บังคับรถให้อยู่ในเลนลำบาก จิตใจล่องลอยไม่มีสมาธิ ที่สำคัญที่สุดจำไม่ได้ว่าเพิ่งขับผ่านอะไรมา ความง่วงที่ทวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทำให้เกิดอาการหลับในได้ ในที่สุด ถ้ามีสัญญาณเหล่านี้คนขับต้องรีบจอดรถในที่ปลอดภัยและหลับ 10-15 นาที ถือเป็นระยะที่ทำให้ร่างกายกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมได้”</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p><b>'การตลาดอาหารเด็ก'</b></p> <p>หลัง ครม. รั้งร่าง พ.ร.บ. ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารทารก เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการละเมิด พรบ.นี้ที่พบมากที่สุด คือ บริษัทแจกของขวัญให้แก่บุคลากร และบริษัทสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เหตุผลที่ทำให้บุคลากรละเมิดคือ 1. ความเข้าใจผิดที่มองว่า การแจกนมตัวอย่างจากบริษัทให้แก่มารดา ตั้งครรภ์และหลังคลอดนั้นเป็นการช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. การสนับสนุนที่ไม่เพียงพอจากต้นสังกัดและหน่วยงานภาครัฐ 3. ยังไม่มีกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษไว้</p> <p>องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มองว่า การมี พ.ร.บ. จะช่วยให้ 1. ควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาชวนเชื่อ และส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก 2. การบังคับใช้อย่างจริงจัง ช่วยให้การโฆษณา และส่งเสริมการตลาดของบริษัทลดลงอย่างชัดเจน 3. การห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ถึง 3 ปี ช่วยควบคุมการโฆษณาของนมผงสูตร 2 สำหรับเด็ก 6 เดือนถึง 3 ปี และนมผงสูตร 3 สำหรับเด็ก 1 ถึง 3 ปี ซึ่งนมสูตร 3 เป็นนมที่มีการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดในสื่อต่าง ๆ มากที่สุด แต่กลับเป็นนมสูตรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมสารอาหารของ อย. ทำให้มีการเติมน้ำตาลและสารอื่น ๆ ซึ่งไม่มี ความจำเป็น และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กได้</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>ตีตกพท.ไอหัง! 'สรรเสริญ'ไว้อบิตเป็อนเล็ก30บาททกก.สิทธิมีนนายกาอัดเข้าข้างโจร!</b></p> <p>โฆษกรัฐบาลยันนายกา ไม่เคยคิดเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคตามที่พรรคเพื่อไทยกล่าวหา อัดกลับพฤติกรรมในอดีตจงให้ผู้หลงผิดเผาบ้านเผาเมือง ลั่นวันนี้จะมาแสดงพฤติกรรมไอหังฝ่าฝืนกฎหมายไม่ได้ จวกสื่อบางค่ายมุ่งโจมตีนโยบายรัฐบาลทุกเรื่องโดยไม่สนใจข้อเท็จจริง กรรมการสิทธิฯ งบนายกา พุดลอยๆ ว่าเข้าข้างคนร้าย ย้ำยึดหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องทุกฝ่ายไม่ว่าเป็นเจ้าของที่รัฐหรือประชาชนทั่วไป การยกเลิกโครงการ 30 บาทฯ ไม่เคยอยู่ในความคิดของรัฐบาลชุดนี้ สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการปรับปรุงโครงการให้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการดูแลมากที่สุด ดีที่สุด และทั่วถึงที่สุด ขณะเดียวกันก็แก้ไขช่องโหว่ ความทับซ้อนของการจัดการและการใช้งบประมาณเพื่อไม่ให้เป็นการระดมการบริหารงบประมาณแผ่นดินในอนาคต</p>	-	-
ประเทศ	<p><b>รายงานพิเศษ : รื้อ"บัตรทอง" ถึงคิวประชารัฐ "ร่วมจ่าย"</b></p> <p>ทันทีที่ "นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร" รมต.สธ. ประกาศปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ไขว่ลิ่ว ประชากรรัฐ หวังให้รัฐและประชาชนร่วมจ่ายเงินสมทบในการบริหารกองทุนบัตรทอง 48 ล้านคน ก่อให้เกิดกระแสต้านเห็นได้ชัดจากโลกโซเชียล ว่าไม่เหมาะสม ไม่เห็นแก่คนจน โดยเฉพาะขาประจำเจ้าเดิมอย่างเพจบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท ออกมาแสดงความเห็นว่า เป็นความทุกข์ระทมของประชาชนอีกแล้ว จึงต้องเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะข้อเสนอของรัฐมนตรี สธ.พลอยจะทำให้รัฐบาลเสียหายไปด้วย ยิ่งในยุคเศรษฐกิจถดถอย สิ่งที่ภาคประชาชนเรียกร้องมาตลอดให้ภาครัฐไปแก้ คือความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน ทั้งหมดใช้เงินภาษีของทุกคนเหมือนกัน แต่ค่าเฉลี่ยรายหัวต่างกันอย่างมาก สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการ</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ค่าใช้จ่ายบัตรทอง</p> <p>นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ข้อมูลว่า กองทุนแรกในการมาดูแลประชาชน เริ่มจากกองทุนสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ ตั้งแต่ปี 2518 ต่อมาปี พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และมาถึง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ.2545 จริงๆ ค่าใช้จ่ายในระบบบัตรทอง หากนับปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่กว่า 1.4 แสนล้านบาท งบก้อนนี้รวมเงินเดือนของข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข หากแยกงบเงินเดือนออกจะเหลือ 1.1 แสนล้านบาท คิดเป็น 5% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ไม่ถือว่ามากเลย ส่วนมีข้อกังวลว่างบัตรทองโตขึ้นตลอด ต้องมองภาพรวมเพราะงบบุคลากรก็โตขึ้นหมด แต่อยู่ที่การบริหารจัดการ สำหรับคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรได้สรุปเป้าหมาย และแนวทางที่เกี่ยวข้องได้เป็น 4 ประเด็นย่อย สรุปเป็นหัวข้อหลักย่อๆ ว่า SAFE ซึ่งหมายถึง 1.S - Sustainability goal ความยั่งยืนด้านการคลังสุขภาพ หมายถึง แหล่งการคลัง ได้แก่ งบประมาณ เงินสมทบ และรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือน อยู่ในวิสัยที่ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือน สามารถลงทุนด้านสุขภาพได้ในระยะยาว 2.A Adequacy goal ความเพียงพอ หมายถึงรายจ่ายสุขภาพเพียงพอสำหรับการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพ ป้องกันไม่ให้ครัวเรือนประสบภาวะล้มละลายหรือกลายเป็นครัวเรือนยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 3.F - Fairness goal ความเป็นธรรม มีหลักการ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม (Social solidarity) ระหว่างผู้แข็งแรงและผู้เจ็บป่วย และระหว่างผู้มีความสามารถจ่ายมากกว่า และน้อยกว่า หรือเรียกสั้นๆ ว่า ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน และ 4.E - Efficiency goal ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า</p>	-	-
ประเทศ	<p>สเต็มเซลล์ในไทย: คำถามทางการแพทย์-จริยธรรมถึงก.ม.ที่ยังไม่ชัด</p> <p>ผศ.ทพ.ดร. สุจินต์ จินายน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์ เผยว่า สเต็มเซลล์เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สามารรักษาโรคหลายชนิด อาทิ เบาหวาน พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ หรือโรคมะเร็ง ด้วยการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปรักษาอวัยวะต่างๆให้มีศักยภาพในการใช้งานคล้ายสภาพเดิม สิ่งที่เกิดปัญหาในวันนี้ก็คือ เนื่องจากเราเห็นข้อดีของการนำมาใช้ในบางจุด ในขณะเดียวกันก็อยากจะเอามาใช้ช่วยเหลือในการรักษาในอนาคต แต่ข้อจำกัดของประเทศเรานั้นคือเรายังไม่มีตัวบทกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อบอกว่าแค่ไหนใช้ได้ ในทางวิชาการ แค่นั้นใช้ได้ทางคลินิก มุมมองต่อสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดมีหลายมิติ เพราะฉะนั้น สังคมจำเป็นต้องตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อหาจุดสมดุลทั้งในทางวิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ</p>	-	-



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	นครสวรรค์เริ่มแล้ว!! มาตรการมาแล้วขับ เจออีตรถ 3 วัน 20 ราย พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตอนนี้อยู่ในพื้นที่จ. นครสวรรค์ ได้ตรวจยึดรถผู้ขับขี่ที่มีอาการมีเมาสุรา มาแล้ว 3 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจร และชุดสายตรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ สนธิกำลังกับหน่วยทหาร มณฑล ทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัตินครสวรรค์ ออกตั้งจุดตรวจบนถนนหลายสาย ในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ตก โดยมีการนำมาตรการ “มาแล้วขับ เจออีตรถ” มาใช้นำเพื่อ สนองนโยบายทันที แล้วผลปรากฏว่า ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม ทางเจ้าหน้าที่ได้ จับกุมและตรวจยึดยานพาหนะของผู้ที่เมาแล้วขับ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ถึง 20 ราย ซึ่งทั้งหมดนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาแล้วขับแล้ว ยังจะถูกยึด พาหนะเก็บไว้ที่โรงพักจนกว่าจะเลยผ่านพ้นช่วง 7 วันอันตรายด้วย แต่หากผู้ที่ถูกจับ รายใด มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถ อย่างเช่น ที่บ้านมีรถใช้งานอยู่ 1 คัน หรือจะต้องใช้ รถยนต์เดินทางไปทำธุระต่างจังหวัด ก็สามารถมาขอรับรถคืนได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาส่งคืนให้เป็นรายๆ ไป	สถานการณ์ อุบัติเหตุ ปี 58 พบ ผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางท้อง ถนนสูงกว่าค่า Median 5 ปี	-
ภูมิภาค	'พังงา'ปันรักปันใจมอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงวัยติดเตียง นพ.ธนิต เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พังงา พร้อมด้วย นพ.นายกิตติ ศักดิ์ อัครวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา และนายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา นำขบวนนักปันร่วมกิจกรรมปันรัก ปันใจ เยี่ยมผู้สูง วัยทุกชุมชน ตามโครงการของขวัญแก่ผู้สูงอายุ "สังคมไทย หัวใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึงได้ โดยทีมหมอมครอบครัว" ปี 2559 เพราะกลุ่มผู้สูงวัยเป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้ ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในสังคม ซึ่งผู้สูงอายุ เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้อง ได้รับการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	-	-
ภูมิภาค	กรุงเก่าตรวจเข้มร้านค้าจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ นางสยมพร กลุสสุ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จังหวัด เข้าตรวจสอบ ร้านค้า รวมถึง ห้างสรรพสินค้า ที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ ปีใหม่รายใหญ่ จำนวน 6 จุด 6 แห่ง มี ใน การคุมตรวจในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบและแนะนำกับผู้ค้าว่า การจำหน่ายกระเช้าสินค้า ต้องมีรายการสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ ราคาสินค้าที่บรรจุไว้ในกระเช้าสินค้า นั้นๆติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ที่สำคัญต้องไม่มีเครื่องตีมแอลกอฮอล์ใส่ไปในกระเช้า ของขวัญปีใหม่อย่างเด็ดขาด เพราะการใส่เครื่องตีมแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไปใน กระเช้าของขวัญปีใหม่ มีความผิดตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ความผิดตามมาตรา 30 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ อาจจะเป็นความผิด ตามมาตรา 32 กรณีที่มีการ กระทำ ที่เป็นการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดร่วมด้วย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	-	มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 7 ดำเนินการสุ่ม ตรวจสอบ กระเช้าปีใหม่ ที่ ขายอยู่ใน จังหวัดพิจิตร พร้อมรายงาน ผล และสื่อสาร ความเสี่ยงให้ ประชาชน รับทราบ



## สรุปประเด็นข่าว วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เผยสถิติคนกรุงตายบนถนน ช่วงปีใหม่เฉลี่ยวันละ 2 คน พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ ผบก.จร. ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์แนวโน้มอุบัติเหตุจราจรช่วงปีใหม่ในกรุงเทพมหานคร ว่าจากการรวบรวมสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างปี 2556-2558 พบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 4 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 2 สำหรับผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ร้อยละ 40 เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากการขับซัดเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือการขับรถประมาทตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถโดยใช้ความระมัดระวัง ร้อยละ 21 ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ให้เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย ยานพาหนะ และศึกษาวางแผนในการใช้เส้นทาง รวมถึงไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะที่จะต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อที่จะเดินทางทางไปถึงจุดหมายได้อย่างสวัสดิภาพ.</p>	-	-
จังหวัด	-	-	-

ชอบ  ทราย  
 ขอบ  ดงนัด  
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
 ดำเนินการ  
 ประสาน ๑๔-๑/๑๗

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
 28 ธ.ค. 2558

